



# รอยยิ้ม น้ำตา ปริญญาเพื่อนดิน



นายมณฑล เมืองแก้ว\*

นักศึกษาชั้นปีที่ 1

คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผู้เขียนได้มีโอกาสร่วมงานพิธีสำเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้เขียนพบว่า ทุกคนมีความสุข ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่แสดงความจริงใจ เป็นรอยยิ้มที่บริสุทธิ์เหลือเกิน นอกเหนือจากรอยยิ้มแล้ว หลายคนยังมีน้ำตาเป็นเพื่อน

น้ำตาแห่งความสุข ความเศร้า และน้ำตาแห่งความสำเร็จล้วนมีความหมาย แต่ความเรียงเรื่องนี้จะกล่าวถึงน้ำตาแห่งความสุขเท่านั้น ตามประสบการณ์ที่ได้รับรู้ภายในงาน ผู้เขียนมีโอกาสสนทนากับบุคคลท่านหนึ่งที่มาพร้อมพิธี ท่านเล่าว่า “มางานจบของลูกสาว พี่ก็ไม่ได้เรียนจบจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้หรอกนะ”

“พี่เดินทางมาจากจังหวัดสตูล เดินทางไกลมากเกือบ ๆ 2 วัน กว่าจะมาถึงจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาคนเดียว คือ ถ้ามาคนเดียวหลายคนจะเสียค่าใช้จ่ายเยอะ พี่ทำอาชีพประมง งานจบลูกสาวทั้งทีขอกลางงานเจ้านายมา พี่ดีใจมาก ๆ เลยที่ลูกสาวเรียนจบอยากจะมาร่วมแสดงความดีใจกับลูกสาว พี่เป็นห่วงมาก ลูกสาวคนเดียวจากบ้านมาไกล”

“ลูกสาวพี่จะกลับบ้านปีละครั้ง เป็นเด็กเรียนไม่เก่ง พี่ก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไร เพราะตัวพี่เองจบแค่มัธยมสาม ได้แต่บอกกับลูกให้อดทน หมั่นทบทวนบทเรียน พ่อจะคอยเป็นกำลังใจให้” จู ๆ หลังจากพูดจบก็มีน้ำตาไหลออกมา พี่เล่าถึงน้ำตาอีกว่า “พี่ดีใจจริง ๆ จากเด็กที่ต้องให้เราคอยดูแล ตอนนี้แกทำสำเร็จแล้ว เรียนจบแล้ว เขาทำให้พี่ภูมิใจ พี่ดีใจมาก”

จากประสบการณ์ข้างต้น ทำให้ผู้เขียนเข้าใจถึงความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ความรักที่ไม่สามารถวัดจากเรื่องมือใด ๆ ได้เลย ไม่ว่าจะเราจะอายุเท่าไร ความรักของพ่อแม่ก็ไม่ได้ลดน้อยลงตามกาลเวลา นอกจากรอยยิ้มและน้ำตา ยังมีวลีหนึ่งที่ผู้เขียนสนใจ คือ “ปริญญาเพื่อนดิน” จากการสอบถามบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ความว่า “ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นมหาวิทยาลัยเกษตร ต้องปลูกผักเป็น รู้วิธีการดูแลรักษา รวมไปถึงวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิต พร้อมทั้งยังต้องศึกษาหาความรู้ภายในห้องเรียนด้านวิชาการ ทำให้ยากต่อการสำเร็จการศึกษา จึงมีวลีว่า “ปริญญาเพื่อนดิน” แต่ผู้เขียนคิดว่า “ปริญญาเพื่อนดิน” มาจากคำสองคำมาประกอบกัน คือ คำว่า ปริญญา มีความหมายว่า บัตรที่แสดงวิทยฐานะของผู้สำเร็จการศึกษา คำว่า เพื่อนดิน อาจมีความหมายโดยนัยว่า อุปสรรค ถ้านำสองคำนี้มารวมกันจะมีความหมายว่า บัตรที่แสดงความสำเร็จต่ออุปสรรคที่ก้าวผ่านมาได้

จากประสบการณ์ที่ได้รับภายในงานพิธีสำเร็จการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ สิ่งที่คุณเขียนประทับใจที่สุดคือ บรรยากาศภายในงานที่มีความอบอุ่นเป็นกันเอง และรอยยิ้มที่สดใสไร้กังวล ทุกคนต่างยิ้มให้กัน และที่น่าชื่นชม คือ ภาพที่รุ่นน้องมีสัมมาคารวะต่อรุ่นพี่ ภาพนี้ควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และควรดำรงรักษาไว้ เพื่อเป็นอัตลักษณ์ของแม่โจ้สืบไป ■

\*ผลงานการเขียนความเรียงของนักศึกษาที่เรียนรายวิชา ศท 031 การใช้ภาษาไทย

อาจารย์ประจำวิชา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ คำดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้



ด้วยการตระหนักในคุณค่าของบทร้อยกรอง กองบรรณาธิการวารสารแม่โจ้ปริทัศน์ จึงเพิ่มคอลัมน์บทร้อยกรอง เพื่อให้ให้นักศึกษา บุคลากรและศิษย์เก่า ตลอดจนผู้ที่มีความสามารถในด้านนี้ มีโอกาสเผยแพร่ผลงานด้านภาษา และความคิดสร้างสรรค์ ในฉบับนี้จึงขอแนะนำบทร้อยกรอง แสดงความยินดีกับบัณฑิต ในโอกาสสำคัญคือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2560

### “แต่เธอ..ผู้เป็นบัณฑิต..แม่โจ้”

๑ แต่...เธอผู้เป็นบัณฑิต  
มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญา  
แม่โจ้สถาบันนั้นดีตรา  
สูงค่าส่งงามความเป็นคน

๒ สองปีหรือสี่ปีอยู่ที่นี้  
ล้วนมากมีประสบการณ์ที่ผ่านพ้น  
อย่างน้อยน้อยเธอก็ได้ความอดทน  
มากล้นน้ำใจที่ให้กับ

๓ เป็นอย่างไรบ้างไปสู่อีกโลกภายนอก  
ตั้งแต่ออกจากแม่โจ้ตามหาฝัน  
ครูอาจารย์คอยฟังข่าวทุกคราวัน  
ส่วนแม่นั้นเฝ้ารอลูกกลับมา

๔ มาเยือนถิ่นอินทนิลที่เคยอยู่  
มาเยี่ยมครุ่นน้องน้องคิดถึงหา  
มาช่วยกันสร้างแม่โจ้พัฒนา  
มาเถิดมาร่วมใจรักสามัคคี

๕ ขอแสดงความยินดีท้ายที่สุด  
ก้าวถึงจุดความสำเร็จสมศักดิ์ศรี  
บัณฑิตคือ ผู้พูดดี คิดดี และทำดี  
สามสิ่งนี้ให้ตระหนักประจักษ์ใจ

นายรัฐวิษณุ พาฉิมพลี  
แม่โจ้ 62  
ประธานสถานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้  
ปี 2542 และ 2543

**หมายเหตุ** ขอเชิญนักศึกษา บุคลากรและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งผลงานการแต่งบทร้อยกรอง เพื่อเผยแพร่ในวารสารแม่โจ้ปริทัศน์ โดยส่งผลงานสร้างสรรค์ ความยาว 5-7 บท ได้ที่... ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิพรทิพย์ คำดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
e-mail: p.komdi@gmail.com